

ย้อนรอย ๑ ทศวรรษ สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา นับจากปี ๒๕๔๘ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เมื่อคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานี้ ได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเสียงสวดมนต์ข้ามปีดังกระหึ่มจากทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อต้อนรับรุ่งอรุณของปีใหม่

ผลการสำรวจจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ รายงานกลับมายังกรมการศาสนา พบว่า จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยวัดในกรุงเทพฯ ทั้ง ๕๐ เขต เข้าร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี



เข้าวัดใกล้ชิดพระศาสนา ได้ปฏิบัติบูชาทั้งครอบครัว เป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้เป็นอย่างดี



รวม ๒๐๔ วัด มีประชาชนเข้าร่วมทั้งหมด ๗๙๘,๕๐๐ คน ในส่วนภูมิภาคทั้ง ๗๖ จังหวัด มีวัด/ศาสนสถาน ร่วมกิจกรรม ๑๑,๑๖๐ แห่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๖,๖๖๕,๑๓๓ คน รวมทั้งประเทศมีวัด/ศาสนสถาน เข้าร่วม ๑๑,๓๖๔ แห่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ ๑๗,๔๖๓,๖๓๓ คน

ย้อนกลับไปเมื่อปี ๒๕๔๘ เพื่อกระตุ้นให้คนเข้าวัดมากยิ่งขึ้น กรมการศาสนาจึงจัดกิจกรรมเคาต์ดาวน์ในวัด โดยนางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในสมัยนั้น ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมครั้งแรก จากนั้นเป็นต้นมากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการเฉลิมฉลองปีใหม่ไปแล้ว นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทุกเพศทุกวัยในครอบครัวมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยได้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีได้จัดมาอย่างต่อเนื่องจนครบ ๑ ทศวรรษในปีนี้ และในเทศกาลปีใหม่นี้ ๒๕๕๘ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เป็นของขวัญปีใหม่ คืนความสุขให้คนในชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล ในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จึงทำให้มีวัด/ศาสนสถานทั่วประเทศและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าปีที่ผ่านมานี้ รวมถึงอีก ๒ กิจกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้จัดขึ้นคือ ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล (วัดประจำรัชกาลที่ ๑-รัชกาลที่ ๙) และพลัง “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน ชวนเชิญชุมชนปั่นจักรยานไหว้พระรับฤดูหนาว ซึ่งความสำเร็จของการดำเนินงานในครั้งนี้ ก็ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในมิติต่างๆ ทั้งจากทางมหาเถรสมาคม กระทรวงต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น จึงนับเป็นเรื่องที่ดีงามของสังคมไทย ที่คนรุ่นใหม่ไม่ห่างไกลวัด อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุ และสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับคนที่รักและครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย